

"พระเทพฯ" ทรงชื่นชม ออกท.เปิดพื้นที่ให้ นศ.

● โชว์ศักยภาพความคิด-เชื่อมมิตรต่างประเทศ ● พัฒนาศึกษาสายเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วท.) มหาสารคาม จ.มหาสารคาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคคแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ออกท.) ครั้งที่ 39 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอำนวยการ ออกท.ระดับชาติ นายรอยล จิตรดอน นายกษัตราสถานอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นประโยชน์

อย่างมากแก่นักศึกษาสาขาเกษตรกรรมคือเอื้ออำนวยให้นักศึกษามีโอกาสและพื้นที่ที่จะแสดงศักยภาพทางความคิดให้เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาจำนวนมากเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี และมีความสามารถสูง หากมีโอกาสมีผู้สนับสนุนและมีพื้นที่ให้ได้แสดงออก ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีกำลังใจและเกิดความกระตือรือร้น ความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางและลึกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาต่างสถาบันได้พบปะสังสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันมิตร ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งโดยใช้เหตุผล

และการประนีประนอมทำให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิต ในอนาคตนักศึกษาอาจไม่ได้เป็นเกษตรกรทุกคน หลายคนอาจประกอบอาชีพอื่นๆ แต่การที่เคยฝึกฝนมาจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็น หากได้เป็นผู้บริหารก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำหน่วยงานของตนพัฒนาก้าวหน้าได้ ขอแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดงานซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาสาขาเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจ เรียนรู้และนำภาคภูมิใจ

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรและรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและเสด็จเปิดอาคารหอดูดาวหอดูดาวแก้ว ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบหลังแรกสำหรับ ออกท.ที่จะใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านต่างๆ.